

CHUẨN BỊ CHO CƠN LỐC XOÁY

Lốc xoáy có thể phá hủy các tòa nhà, lật xe và tạo ra các mảnh vỡ bay chết người.



FEMA

FEMA P-2277/Tháng 3 năm 2018

Lốc xoáy là các cột không khí xoay dữ dội kéo dài từ một trận bão có sấm sét xuống mặt đất.



Có thể xảy ra ở bất cứ lúc nào



Mang đến những cơn gió dữ dội



Có thể xảy ra ở bất cứ đâu



Trông giống như những cái phễu

NẾU BẠN ĐANG ĐƯỢC CẢNH BÁO LỐC XOÁY TÌM NGAY CHỖ TRÚ ẨN AN TOÀN NGAY LẬP TỨC

Đi đến phòng an toàn, tầng hầm hoặc hầm trú bão.



Nếu bạn có thể đến một tòa nhà kiên cố một cách an toàn, hãy làm như vậy ngay lập tức.

Nếu không có tầng hầm, đến một căn phòng nhỏ bên trong ở tầng thấp nhất.



Đừng đi vào gầm cầu vượt hay cầu. Bạn an toàn hơn ở một vị trí thấp, và bằng phẳng.

Tránh xa cửa sổ, cửa ra vào và các bức tường bên ngoài.



Đề phòng các mảnh vỡ bay có thể gây thương tích hoặc tử vong.



Che đầu và cổ bằng hai tay của bạn.

CÁCH GIỮ AN TOÀN KHI MỘT CƠN LỐC XOÁY ĐE DỌA



Biết khu vực của bạn có nguy cơ lốc xoáy. Ở Hoa Kỳ, vùng Trung Tây và Đông Nam có nguy cơ lốc xoáy cao hơn.

Biết các dấu hiệu của một cơn lốc xoáy, bao gồm một đám mây hình phễu đang quay, một đám mây mảnh vỡ đang đến gần hoặc một tiếng gầm lớn—tương tự như xe lửa chở hàng.

Đăng ký hệ thống cảnh báo của cộng đồng của bạn. Hệ thống Cảnh báo Khẩn cấp (EAS) và Đài Thời tiết của Cục Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA) cũng đưa ra những cảnh báo khẩn cấp. Nếu cộng đồng của bạn có còi báo động, hãy làm quen với âm thanh cảnh báo.

Chú ý đến các báo cáo thời tiết. Các nhà khí tượng học có thể dự đoán khi nào các điều kiện có thể phù hợp cho một cơn lốc xoáy.

Thực hành đến nơi trú ẩn an toàn khi có gió lớn, chẳng hạn như phòng an toàn của FEMA hoặc nơi trú bão theo tiêu chuẩn ICC 500. Cách bảo vệ tốt nhất tiếp theo là một căn phòng nhỏ, bên trong, không cửa sổ trong một tòa nhà kiên cố ở tầng thấp nhất.

Xem xét việc xây dựng một phòng an toàn đáp ứng tiêu chuẩn FEMA hoặc tiêu chuẩn ICC 500.



Đến ngay địa điểm an toàn mà bạn đã xác định.

Che chắn thêm bằng cách dùng hai tay che đầu và cổ của bạn và đặt các vật liệu như đồ đạc và chăn (mền) xung quanh bạn.

Nghe Đài Thời Tiết EAS, NOAA, hoặc các hệ thống cảnh báo cục bộ để biết thông tin khẩn cấp hiện tại và các hướng dẫn.

Đừng có chạy nhanh hơn lốc xoáy bằng xe.

Nếu bạn đang ở trong xe hơi hoặc ở ngoài trời và không thể đến một tòa nhà, hãy dùng hai tay che đầu và cổ và che cơ thể bằng áo khoác hoặc chăn (mền), nếu có thể.



Tiếp tục nghe Đài Thời Tiết EAS, NOAA, và chính quyền địa phương để biết thông tin cập nhật.

Nếu bạn bị mắc kẹt, hãy che miệng bằng vải hoặc khẩu trang để tránh hít phải bụi. Gửi tin nhắn, đập vào đường ống hoặc tường hoặc sử dụng còi thay vì la hét.

Tránh xa đường dây điện bị rơi hoặc đường dây điện bị hỏng.

Không vào các tòa nhà bị hư hại cho đến khi bạn được thông báo rằng chúng an toàn.

Lưu các cuộc gọi điện thoại trong trường hợp khẩn cấp. Hệ thống điện thoại thường ngừng hoạt động hoặc (đường giây) bận sau thảm họa. Sử dụng tin nhắn văn bản hoặc mạng xã hội để liên lạc với gia đình và bạn bè.

Cẩn thận trong quá trình dọn dẹp. Mang giày đế dày, quần dài và găng tay lao động.

Giữ một Vai trò Tích cực trong sự An toàn của Bạn

Truy cập [Ready.gov/vi/tornadoes](https://www.ready.gov/vi/tornadoes). Tải xuống ứng dụng FEMA để biết thêm thông tin chuẩn bị cho một cơn lốc xoáy.

